

Số: /BC-HĐND

Krông Nô, ngày tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO THẨM TRA

Về công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ  
06 tháng cuối năm 2024 của Tòa án Nhân dân huyện  
(Trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại biểu HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành họp thẩm tra Báo cáo số 198/BC-TA ngày 15/6/2024 của Tòa án Nhân dân huyện về công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Qua thẩm tra, Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện, đồng thời có thêm một số ý kiến trình Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Krông Nô khoá VIII như sau:

### 1. Về kết quả công tác thụ lý, giải quyết các loại án 06 tháng đầu năm 2024

Tổng số đã thụ lý 237 vụ, việc; giải quyết 113 vụ, việc; đạt tỷ lệ 47,67% (thụ lý tăng 25 vụ, việc; số án giải quyết giảm 10 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết giảm 10,34% so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,44%, không vượt quá tỷ lệ mà Nghị quyết Quốc hội và Tòa án Tối cao cho phép không vượt quá (1,5%).

Thực hiện xét xử các vụ án hình sự<sup>(1)</sup> với 18 vụ/23 bị cáo/23 vụ/32 bị cáo đã thụ lý (đạt tỷ lệ 80,55%; số án thụ lý giảm 13 vụ; giải quyết giảm 11 vụ, tỷ lệ giải quyết giảm 2,29% so với cùng kỳ năm trước); Về thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự 149 vụ, việc (số án thụ lý tăng 30 vụ, việc); giải quyết, xét xử 49 vụ, việc (giảm 11 vụ, việc; đạt tỷ lệ 32,88%, giảm tỷ lệ 17,54% so với cùng kỳ năm trước); hòa giải thành 33 vụ, việc (đạt tỷ lệ 22,15 %; giảm 45,49% so với cùng kỳ năm 2023); Về thụ lý, giải quyết các vụ, việc hôn nhân và gia đình 65 vụ, việc (số án thụ lý tăng 09 vụ, việc); đã giải quyết 46 vụ, việc (tăng 12 vụ, việc; đạt tỷ lệ 70,76%, tăng tỷ lệ 3,12% so với cùng kỳ năm trước); hòa giải thành 39 vụ, việc (đạt tỷ lệ 60%; giảm 7,64% so với cùng kỳ năm 2023); Về thụ lý và giải quyết 121 vụ việc chuyên sang Hòa giải đối thoại (theo quy định của Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án) đạt tỷ lệ 100%; số vụ việc Hòa giải đối thoại thành 93 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 76,86% (giảm tỷ lệ hoà giải thành 20,27% so với cùng kỳ năm trước). Trong kỳ không phát sinh thụ lý, giải quyết các vụ án Hành chính, các vụ, việc Kinh doanh thương mại, lao động. Trong kỳ thụ lý và giải quyết 10 hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính<sup>(2)</sup> thuộc thẩm quyền

<sup>(1)</sup> Trong đó: Thụ lý và xét xử, phạt bị cáo về tội Tham ô tài sản (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353 của Bộ luật Hình sự) mức án 03 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý trong thời hạn 03 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án. Bị cáo đã nộp khắc phục xong số tiền 35.915.454 đồng vào ngân sách Nhà nước.

<sup>(2)</sup> Các biện pháp, gồm: Quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

của Tòa án, đạt tỷ lệ 100%; thụ lý 47 hồ sơ<sup>(3)</sup> liên quan người bị kết án, ra quyết định thi hành án hình sự 46 người bị kết án; ủy thác cho Tòa án khác 01 người bị kết án.

Trong kỳ chưa phát sinh trường hợp kết án oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Công tác xét xử rút kinh nghiệm các vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp được chú trọng; công tác hòa giải trong các vụ, việc dân sự đạt hiệu quả cao; công tác thi hành án hình sự đảm bảo đúng pháp luật. Các vụ án trọng điểm đều được cơ quan liên ngành phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn tất hồ sơ vụ án và đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong kỳ không phát sinh trường hợp cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật, trong kỳ không phát sinh trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự; Tòa án luôn đề cao nguyên tắc hoà giải, tôn trọng sự tự nguyện định đoạt của các bên; hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án, đồng thời chủ động xác minh, thu thập chứng cứ, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết triệt để vụ án. Một số tranh chấp phức tạp nhưng Tòa án đã quyết liệt xử lý, kiên trì hoà giải; công tác hòa giải đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí của Nhà nước và công dân, giải quyết triệt để vụ án, góp phần làm giảm các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh, củng cố sự đoàn kết trong nhân dân, ổn định trật tự xã hội; việc đăng tải Bản án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân kịp thời, đúng quy định; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của Thẩm phán và những người tiến hành tố tụng; nâng cao chất lượng các bản án, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân và tăng cường sự giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động xét xử của Tòa án. Tại các phiên tòa, Hội thẩm nhân dân tích cực tham gia xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án; cùng Thẩm phán đưa ra các phán quyết đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; không có trường hợp bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn trong công tác thi hành án. Trong thời điểm báo cáo, Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện đã tham gia xét xử các vụ việc song không ghi nhận có vụ án hình sự, hôn nhân gia đình nào bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, ...

Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động chưa ở mức cao (*về dân sự đạt tỷ lệ 22,15%; về hôn nhân và gia đình đạt tỷ lệ 60%; trung bình đạt trên 41%*); Vì nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa tổ chức “Phiên tòa xét xử trực tuyến” theo chỉ đạo của Ngành; việc thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án còn khó khăn về số lượng Hòa giải viên cũng như bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đội ngũ này; một số vụ án có liên quan đến giải quyết về đất đai còn để kéo dài, tạm đình chỉ có nguyên nhân khách quan là chờ kết quả, lồng ghép bản đồ của Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc đợi cơ quan, đơn vị liên quan khác cung cấp tài liệu, chứng cứ, dẫn đến tỷ lệ giải quyết án chưa cao.

Với chức trách của Chánh án Tòa án Nhân dân huyện cần kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin (*nếu có*) đến Thường trực HĐND huyện nắm bắt trong

<sup>(3)</sup> Trong đó: Ban hành 36 quyết định thi hành án phạt tù; 10 quyết định thi hành đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ.

trường hợp các vị Hội thẩm nhân dân không tham gia, tham gia chưa nghiêm túc các kỳ tập huấn nghiệp vụ, hoặc được mời nhưng từ chối tham gia xét xử mà không có lý do chính đáng hoặc tự ý vắng mặt đột xuất dẫn đến phiên tòa bị hoãn ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xét xử, ...

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2024 Tòa án Nhân dân huyện**

Qua phân tích những về những thiếu sót nêu trên, nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác xét xử và thực hành quyền tư pháp trong thời gian còn lại của năm 2024, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân huyện cần tập trung chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, nhằm đảm bảo cho công tác xét xử đúng quy định, nâng cao chất lượng giải quyết án để đạt các chỉ tiêu do Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao đề ra.

## **3. Kiến nghị đối với UBND huyện**

Trong khả năng ngân sách và các điều kiện của địa phương, đề nghị UBND huyện nghiên cứu, quan tâm giải quyết một số đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí để Tòa án trang thiết bị phòng hòa giải, đối thoại, phòng làm việc cho Hòa giải viên nhằm tiếp tục đảm bảo cho việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; hỗ trợ chế độ, chính sách đối với Hội thẩm nhân dân đảm bảo quyền lợi tương xứng với công sức, thời gian mà Hội thẩm nhân dân tham gia nâng cao nghiệp vụ công tác Hội thẩm nhân dân.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo về công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của Chánh án Tòa án Nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VIII. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện
- Tòa án Nhân dân huyện;
- Viện kiểm sát Nhân dân huyện;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ủy viên Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Vũ Quang**